

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งป่า เพื่อปลูกป่าในใจคน



กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพระราชดำริปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาินี ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการพระราชดำริปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และในปี 2556 นี้ กรมป่าไม้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลงนามข้อตกลงร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหวัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความร่วมมือแรงรวมใจในการสร้างประเทศไทยให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น โดยเริ่มจากพื้นที่ในชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน และพื้นที่อื่นๆ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักให้นักเรียนและครูได้มีส่วนร่วมในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน ตลอดจนการอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์กรมป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ป่าขึ้น เพื่อประกวดเรียงความความสวยงามของพื้นที่และความสมบูรณ์ของต้นไม้ที่ปลูก ของนักเรียนและครูในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ "ป่าไม้ในใจหนู" ชิงทุนการศึกษา

พร้อมโล่ ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่บัดนี้ และจะเริ่มทำการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ประกาศผล



วันที่ 1 สิงหาคม 2557

เชิญชวนนักเรียนและครูของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เมื่อปลูกแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาินีที่ www.forest.go.th สามารถติดต่อรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3 หรือโทร.0-2561-4292 ต่อ 5551

คนเดินทาง/รายงาน